



Công ty Kiểm toán và Tư vấn
Tài chính Kế toán (AFC)

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Cao ốc Indochina Park Tower
4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 2200237
Fax: (08) 2200265
Email: bdoafc.hcmc@bdoafc.vn

Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2008

Số: 40/2007-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kính gửi: Các thành viên Ban Giám đốc
CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (ANGIMEX)

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) – Chi nhánh Cần Thơ đã kiểm toán các báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2007, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 của **CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG** (dưới đây gọi tắt là Công ty). Các bản báo cáo tài chính đính kèm theo bản báo cáo này do Ban giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm và lập theo chế độ kế toán Việt Nam. Trách nhiệm này bao gồm: thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ quan hệ tới việc soạn, lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài chính để các báo cáo tài chính này không bị sai sót trọng yếu kể cả do gian lận hoặc bị lỗi; chọn lựa và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp; và thực hiện các ước tính kế toán hợp lý đối với từng trường hợp. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến nhận xét về tính trung thực và hợp lý của các bản báo cáo tài chính nêu trên căn cứ vào công việc kiểm toán mà chúng tôi đã thực hiện đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán căn cứ vào chế độ kế toán mà Công ty áp dụng và căn cứ vào các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp tại Việt Nam.

Chúng tôi đã tiến hành cuộc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Những chuẩn mực này đòi hỏi chúng tôi phải hoạch định và thực hiện cuộc kiểm toán để có cơ sở kết luận là các báo cáo tài chính có tránh khỏi sai sót trọng yếu hay không. Trên cơ sở trải nghiệm, chúng tôi đã xem xét một số bằng chứng là căn cứ cho các số liệu chi tiết trong các báo cáo tài chính. Những thủ tục kiểm toán được chọn lựa phụ thuộc vào phán đoán của kiểm toán viên kể cả đánh giá rủi ro các báo cáo tài chính bị sai sót trọng yếu do gian lận hoặc bị lỗi. Trong việc đánh giá các rủi ro đó, kiểm toán viên xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ quan hệ tới việc soạn lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài chính để thiết kế các thủ tục kiểm toán thích hợp cho từng trường hợp nhưng không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ công ty. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc xem xét các nguyên tắc kế toán được sử dụng, các khoản ước tính kế toán quan trọng do Công ty thực hiện; cũng như đánh giá tổng quát việc trình bày các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng cuộc kiểm toán cung cấp những căn cứ hợp lý cho ý kiến nhận xét của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN (tiếp theo)

Tuy nhiên ý kiến chúng tôi bị giới hạn bởi vấn đề sau:

1. Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa nhận được thư xác nhận công nợ phải trả, phải thu với số tiền như sau:

	Số dư đến 31/12/2007	Số dư chưa xác nhận
Người mua trả tiền trước	1.100.149.754	888.963.425

Theo chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính vì giới hạn nêu trên (nếu có), trong phạm vi số sách kế toán do Công ty cung cấp, xét trên phương diện trọng yếu, thì các báo cáo tài chính của **CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG** kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 như nêu trên đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2007, Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và được trình bày phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi muốn lưu ý đến người đọc báo cáo vấn đề sau:

1. Theo công văn số 3682/CT-THDT ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Cục Thuế An Giang, công ty phải nộp tiền phạt do chậm nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho quyền sử dụng đất tại số 01 Ngõ Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên với số tiền là 344.172.276 đồng. Công ty đã kết chuyển tiền chậm nộp vào nguyên giá tài sản cố định vô hình.
2. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 5203000083, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 2007, chứng nhận Công ty Xuất Nhập Khẩu An Giang sẽ chuyển thành Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang. Công ty đã trả con dấu Công ty Xuất Nhập khẩu An Giang, do đó báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 sẽ sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Giang.
3. Quỹ lương năm 2007 của công ty căn cứ vào lợi nhuận kế toán ước tính của công ty. Đến 31/12/2007, Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh An Giang chưa quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2007.

KIỂM TOÁN VIÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
Chứng chỉ KTV số 0600/KTV

GIÁM ĐỐC



ĐẶNG THỊ MỸ VÂN
Chứng chỉ KTV số 0173/KTV

12/12/2007